Beyging kvenmannsnafna:

1. Nöfn sem enda á -a; María, Anna, Rósa ...
2. Nöfn sem enda á -ur; Sigríður, Ragnheiður 
3. Nöfn sem hafa endingar eins og; Sigrún, Fanney, Ingibjörg, Guðný
4. Nöfn sem hafa enga endingu; Björk, Hrönn, Sif 

(flokkar 2, 3 og 4 enda á – ar í eignarfalli; Sigríðar, Kristínar, Bjarkar, Sifjar)

Beyging kvenmannsnafna annarra en þeirra sem hafa veika beygingu og enda á -a, er með þrennu móti. Öll eru þau annaðhvort endingarlaus eða enda á -ur í nefnifalli (Kristín, Sigrún, Björk, Hrönn; Sigríður, Hildur), og öll enda þau á -ar í eignarfalli. En munurinn kemur fram í þolfalli og þágufalli, sem alltaf fylgjast að eins og í öðrum kvenkynsorðum. Sum nöfnin enda á -i í þessum föllum (Sigríði, Hildi), önnur á -u (Kristínu, Sigrúnu), og enn önnur eru endingarlaus (Björk, Hrönn). Á seinni árum eru þó farin að koma fram ýmis tilbrigði í beygingu margra þessara nafna.

REGLAN

Sara
Söru
Söru
Söru

Edit
Edit
Edit
Editar

Ragnheiður
Ragnheiði
Ragnheiði
Ragnheiðar

Fanney
Fanneyju
Fanneyju
Fanneyjar

Ingibjörg 
Ingibjörgu
Ingibjörgu
Ingibjargar

Guðrún
Guðrúnu
Guðrúnu
Guðrúnar

Guðný
Guðnýju
Guðnýju
Guðnýjar

Þórdís
Þórdísi
Þórdísi
Þórdísar

Dæmi:
Ég bý með Maríu (þgf
Ég er að fara til Maríu (ef) / Ég er vinkona Marí
Ég bý með Eddu og ég er að fara til Eddu.
Ég bý með Ásdísi og ég er að fara til Ásdísar.
Ég bý með Björgu og ég er að fara til Bjargar.
Ég talaði um Freyju. Ég kom frá Freyju fyrir nokkrum mínútum síðan. Ég fer til Freyju.
Ég talaði um Signýju, ég fer til Signýjar, Ég kom heim frá Signýju. 
Ég talaði um Björk, ég fer Bjarkar, ég sakna Bjarkar.
Ég er systir Söru, Sara á gjafirnar, Ég bý með Söru.
Ég æfi mig með Guðlaugu, ég fer til Guðlaugar.
Maturinn hennar Eyrúnar er góður, ég hringdi í Eyrúnu.





Beyging karlmannsnafna:

1. Nöfn sem enda á -i; Helgi, Bjarni, Goði, Gísli ...
2. Nöfn sem enda á -ur; Sigurður, Guðmundur, Haraldur ...
3. Nöfn sem enda á -nn og -ll; Steinn, Hreinn, Páll, 
4. Önnur nöfn sem hafa ekki -i í þágufalli (oft nöfn sem eru erlend); Daníel, Davíð, 

Beyging karlmannsnafna annarra en þeirra sem hafa veika beygingu (flokkar 2, 3 og 4) enda á -s og/eða -ar í eignarfalli.

REGLAN

Nf. 	Sigurður
Þf. 	Sigurð
Þgf. 	Sigurði
Ef. 	Sigurðs/Sigurðar

Rögnvaldur
Rögnvald
Rögnvaldi
Rögnvalds/Rögnvaldar

Steinn
Stein
Steini
Steins

Páll
Pál
Páli
Páls

Dagur Snær
Dag Snæ
Degi Snæ
Dags Snæs

Þorbjörn
Þorbjörn
Þorbirni
Þorbjarnar




